

บาท/ดอลลาร์เช้านี้เปิด 30.79 แนวโน้มอ่อนค่า ไวรัสโคโรนากระทบระยะสั้น กรอบ 30.70-30.85

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.79 แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.89 แนวโน้มอ่อนค่า ตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่เริ่มฟื้นตัว ขณะที่ทิศทางตลาดหุ้นไทยยังไม่ฟื้น บวกรวมการเมืองในประเทศ คาดกรอบวันนี้ 30.70-30.85

*นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.79 แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยค่าเงินบาทในระยะสั้นย่อตัวลง หลังนักลงทุนขายทำกำไรเงินดอลลาร์ที่ซื้อมาในช่วงก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ดี ยังแนะนำจับตาทิศทางการเมืองไทย รวมไปถึงตลาดหุ้น ถ้ายังมีแนวโน้มแย่ลง หรือไม่สามารรถฟื้นตัวได้ตามตลาดเอเชียอื่นๆ ก็อาจเห็นเงินบาทกลับไปอ่อนค่าอีกครั้งได้เช่นกัน คาดกรอบเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.70-30.85 บาท/ดอลลาร์

ในคืนที่ผ่านมา ตลาดการเงินกลับมาเปิดรับความเสี่ยงเป็นวันแรกของสัปดาห์ ด้วยแรงหนุนของหุ้นเทคโนโลยี เห็นได้จากดัชนี Nasdaq ที่ปรับตัวขึ้นถึง 1.5% ขณะเดียวกัน บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปี ก็ปรับตัวขึ้น เพราะเข้าสู่ช่วงการประชุม FOMC

ด้านตัวเลขเศรษฐกิจก็ชี้ว่า ความกังวลกับปัญหาไวรัสระบาดในเอเชีย แตกต่างจากภาพเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐ โดยล่าสุด ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CB Confidence Index) ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 131.6 จุด จากความมั่นใจที่กลับมาหลังสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงการค้า สอดคล้องกับดัชนีภาคอุตสาหกรรมของเฟดริชมอนต์ ที่ปรับตัวสูงขึ้น 20 จุด มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2018 ก็ชี้ด้วยว่าเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกเริ่มฟื้นตัว

ภาพตลาดที่เปิดรับความเสี่ยง ส่งผลให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในวันนี้ เชื่อว่าปัจจัยที่ต้องจับตาต่อไป คือ ทิศทางของดอกเบี้ยสหรัฐ และการให้ความเห็นของประธานธนาคารกลางเฟดที่จะมีในช่วงคืนวันนี้ ซึ่งคงมีคำถามเรื่องผลกระทบของไวรัสต่อเศรษฐกิจสหรัฐแน่นอน

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.99 วานนี้ 98.01

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 651.20 ล้านบาท

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 184.04 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 30.789 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้